



## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗/

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/๑๗๒๓

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน ผู้อำนวยการสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย

ตามที่ประธานชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น ๕๐ ได้ขอความอนุเคราะห์ใช้ที่ดินบริเวณสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย พื้นที่ ๙๐๗ ไร่ เพื่อใช้ในโครงการ “สวนไผ่อินทนิล Inthanin Sprit Bamboo Park (ISBP)” จำนวน ๑๐ ไร่ เพื่อรวบรวมพันธุ์ไผ่หลากหลายสายพันธุ์มาไว้ในพื้นที่เพื่อใช้เป็นฐานการเรียนรู้และอนุสรณ์ งาน ๘๕ ปี แม่โจ้ ตามโครงการร้อยดวงใจสร้าง “สวนไผ่อินทนิล” เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ แหล่งวิจัยและนันทนาการ โดยได้รับการสนับสนุนจากสวนลุงโชค คุณโชคดี ปรโลกานนท์ แม่โจ้ รุ่น ๔๕ นั้น

คณะกรรมการสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย ได้หารือร่วมกัน เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ แล้วเห็นว่า โครงการฯ ดังกล่าวเป็นโครงการที่ดีและมีประโยชน์ จึงมีมติเห็นชอบให้ใช้พื้นที่แปลงลำไยอินทรี จำนวน ๑๐ ไร่ ในสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย พื้นที่ ๙๐๗ ไร่ เพื่อใช้เป็นพื้นที่ดำเนินโครงการฯ และได้รายงานผลเสนออธิการบดีเพื่อทราบและพิจารณา โดยอธิการบดีได้พิจารณาแล้วเห็นชอบในหลักการ และให้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบและพิจารณาตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ มีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้

๑. โครงการใดที่เห็นว่าเป็นโครงการที่สร้างประโยชน์กับมหาวิทยาลัยเห็นควรสนับสนุน กำหนดแนวทางการบริหารจัดการด้านงาน เงิน คน ให้มีประสิทธิภาพ และมีการเชื่อมโยงกับโครงการที่เกี่ยวข้องโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม เช่น แปลงรวบรวมพันธุ์ไผ่ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เป็นต้น โดยพิจารณาให้ครอบคลุมถึงด้านวิทยาศาสตร์ นิเวศวิทยาว่าสามารถทำได้หรือไม่ อย่างไร ทั้งนี้ เนื่องจากโครงการดังกล่าวจัดในนามนิติบุคคลและดำเนินการในพื้นที่ ๙๐๗ ไร่ ดังนั้น ต้องวิเคราะห์รายละเอียดให้รอบคอบ ตรวจสอบการตั้งชื่อโครงการว่ามีความเป็นมาอย่างไร สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหรือไม่ รวมถึงพิจารณาขนาดพื้นที่ให้เหมาะสมกับโครงการ

๒. เนื่องจากพื้นที่ที่เสนอขอใช้เป็นพื้นที่แปลงลำไยอินทรีย์อยู่ระหว่างการเสนอต่อสัญญาเป็นพื้นที่อินทรีย์ของมหาวิทยาลัย หากได้รับการต่อสัญญาแล้ว ต้องชี้แจงกับผู้ขอใช้พื้นที่เพื่อทำโครงการสวนไม้อินทนิลฯ ทราบถึงเงื่อนไขและข้อกำหนดในการใช้พื้นที่ให้ชัดเจน เพื่อมิให้เกิดปัญหาภายหลัง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติมอบให้สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัยนำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกตาคิจ)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ